

ประจำวันที 20-26 ธันวาคม 2560

**“พาณิชย์-เกษตร”ผนึกกำลังดูแลเกษตรกรครบวงจร เชื่อมข้อมูลการผลิต-ตลาด มั่นใจปลูก-เลี้ยงแล้วไร้ปัญหาด้านการขาย**

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด มาหารือเพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายการทำงานร่วมกันในการดูแลเกษตรกร โดยจากนี้ไป จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลฐานข้อมูลสินค้าเกษตร (บ๊ัก ดาต้า) ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งระบบ ตั้งแต่การวางแผนการผลิตและการทำตลาด ซึ่งจะทำให้การดูแลสินค้าเกษตรทำได้ดีขึ้น

“ถือเป็นครั้งแรกที่จะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรแบบไร้รอยต่อ โดยจากนี้ไป ในระดับนโยบาย ทั้งรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดีที่เกี่ยวข้อง จะเชื่อมการทำงานระหว่างกัน ส่วนในพื้นที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด ก็จะทำงานร่วมกัน และต่อไปต้องรู้ว่าพื้นที่นี้ ปลูกพืชเกษตรอะไรบ้าง ทำปุ๋ยสัตว์อะไรบ้าง แล้วตลาดมีรองรับหรือไม่ จะเป็นการวางแผนการทำงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มปลูกเริ่มเลี้ยง ไปจนการทำตลาด” นายสนธิรัตน์กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ คาดหวังว่า แนวทางความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้ จะช่วยผลักดันให้เกษตรกรขายผลผลิตได้คุ้มต้นทุน ราคามีเสถียรภาพ และสินค้าเกษตรไม่มีปัญหาราคาคงต่ำ จนรัฐบาลต้องเข้าไปแทรกแซงเหมือนกับที่ผ่านมา แต่ก็ต้องยอมรับว่า อาจจะยังแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมดในทันที แต่ความร่วมมือจะทำให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะปัญหาจะไม่ใช่ว่าของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งอีกต่อไป แต่ถือเป็นปัญหาร่วมกันของทั้ง 2 กระทรวง

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ในฐานะที่กระทรวงพาณิชย์ดูแลด้านการตลาด จะผลักดันให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่ตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น เช่น ข้าวที่ผ่านการวิจัยพัฒนาแล้วว่ามีสารช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ บำรุงร่างกาย ข้าวสีชนิดต่างๆ ข้าวอินทรีย์ และในด้านการตลาด ได้เตรียมตลาดรองรับ ทั้งการผลักดันนำไปจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านโชห่วย ห้างค้าปลีกค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า และการส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งมีแผนไว้หมดแล้ว

นายเกษร นุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การบูรณาการข้อมูลร่วมกันในครั้งนี้ ทั้งข้อมูลการผลิต ข้อมูลการตลาด จะทำให้ทั้ง 2 หน่วยงานมีข้อมูลครบวงจร ทำให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด โดยจากนี้ไป ถ้ากระทรวงเกษตรฯ จะส่งเสริมให้มีการเพาะปลูก ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์อะไร แนวโน้มผลผลิตเป็นยังไง ก็ต้องแจ้งให้พาณิชย์จังหวัดทราบ เพื่อที่จะได้วางแผนในด้านการตลาดรองรับ หรือกระทรวงพาณิชย์เห็นว่าตลาดมีความต้องการสินค้าอะไร ก็ต้องแจ้งกระทรวงเกษตรฯ ทราบ เพื่อที่จะได้ไปบอกให้เกษตรกรหันมาผลิต ถือเป็นการใช้กลยุทธ์การตลาดนำการผลิต ไม่ใช่ผลิตออกมาจนล้นตลาด แล้วรัฐบาลต้องเข้าไปแก้ไข

“ผมสั่งการไปแล้ว ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ไปคุยกับพาณิชย์จังหวัดเลย พาไปดูเลยว่าตอนนี้กระทรวงเกษตรฯ กำลังผลักดันให้เกษตรกรเพาะปลูกอะไร เลี้ยงปศุสัตว์อะไร เกษตรแปลงใหญ่มีอะไรบ้าง

เพื่อเป็นข้อมูลให้พาณิชย์จังหวัดได้นำไปวางแผนด้านการตลาด ส่วนพาณิชย์จังหวัด ก็อยากขอให้ช่วยพาเอกชน พาคนซื้อ พาห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก เข้าไปดูว่าจะช่วยรับซื้อผลผลิตได้อย่างไร เป็นการวางแผนกันล่วงหน้า” นายกฤษฎีกาล่าว

สำหรับสินค้าเกษตรสำคัญที่จะทำงานร่วมกัน เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น จะต้องเข้าไปแนะนำเกษตรกรให้เพาะปลูก ไม่ใช่เพาะปลูกตามที่อยู่อาศัยปลูก เช่น ข้าว ตอนนี้ราคาดี เกษตรกรก็อาจจะปลูกรอบ 2 แต่พอผลผลิตออก ราคาตก ก็ต้องไปแนะนำให้เพาะปลูกพืชเกษตรอย่างอื่นทดแทน หรือแนะนำการปลูกข้าวที่ตลาดต้องการ ไม่เช่นนั้น ก็จะมีปัญหาตามมา โดยจะเริ่มต้นคุยกับเกษตรกรนาแปลงใหญ่ กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนก่อน และจะขยายต่อไปจนถึงเกษตรกรทั้งหมด

ที่มา Commerce News Agency

### **ธ.ก.ส. เร่งมอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปี 60/61 แก่เกษตรกรทั่วประเทศ วงเงินกว่า 4.7 หมื่นล้านบาท**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอัตราไร่ละ 1,200 บาท หรือครัวเรือนละไม่เกิน 12,000 บาท โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.ผู้แทนหน่วยบัญชาการมณฑลทหารบกที่18 ค่ายอดิศร เกษตรจังหวัด คลังจังหวัด นายอำเภอเมืองสระบุรี ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า 200 ราย ร่วมในพิธี

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้เห็นชอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการมอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2560/61 ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอัตราไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกินรายละ 10 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 12,000 บาท โดยมีเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือกว่า 3.9 ล้านราย คิดเป็นงบประมาณกว่า 4.7 หมื่นล้านบาท ดังนั้นในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรกำลังเร่งดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเพื่อนำไปจำหน่าย ธ.ก.ส. จึงได้วางเป้าหมายที่จะโอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 ยกเว้นในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่ผลผลิตออกช้า คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 โดยได้นำร่องการจ่ายจำนวน 781,896 ราย เป็นเงิน 7,021 ล้านบาท สำหรับจังหวัดสระบุรีได้จ่ายครบถ้วน จำนวน 11,121 ราย วงเงินรวมกว่า 126 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรได้มีเงินทุนหมุนเวียนในการดูแลคุณภาพข้าวและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน อันจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย

นายอภิรมย์กล่าวต่อไปว่า นอกจากโครงการดังกล่าว ธ.ก.ส.ยังได้เร่งดำเนินงานโครงการอื่น ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายผลผลิตในราคาที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวของประเทศและสร้างความมั่นคงในเรื่องรายได้แก่เกษตรกร ประกอบด้วย โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เป้าหมาย 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินสินเชื่อ 12,500 ล้านบาท สถาบันเกษตรกรจะรับภาระดอกเบี้ยเพียงแค่ 1% ต่อปี และรัฐบาลจะสนับสนุน 3% ต่อปี ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 193 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 738,915 ตัน จำนวนสินเชื่อ 5,911.35 ล้านบาท

โครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61 โดยสนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในการเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉางเพื่อรอราคา เป้าหมาย 2 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินสินเชื่อ 21,010 ล้านบาท ซึ่งเกษตรกรจะได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าว ต้นละ 1,500 บาท โดยจ่ายพร้อมสินเชื่อก่อนต้นละ 1,000 บาท และจ่ายภายหลังนำเงินมาชำระหนี้อีกต้นละ 500 บาท

ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1,446 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 28,809 ตัน จำนวนสินเชื่อ 234 ล้านบาท จากการดำเนินงานดังกล่าว ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 ปัจจุบันพบว่าราคาข้าวเปลือกมีแนวโน้มสูงขึ้น

ที่มา กลุ่มสารนิเทศการคลัง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง

### **ตลาดกลางข้าวและพืชไร่สินแร่รุ่งเรือง จากท่าข้าวธรรมดาก้าวเข้าสู่ตลาดกลาง ค่าข้าวมือทองของนครสวรรค์ สร้างรายได้งาม 2,500-4,000 ล้านบาทต่อปี**

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดกลางในจังหวัดนครสวรรค์ที่กรมฯ ให้การส่งเสริมมีอยู่ทั้งหมด 9 แห่งด้วยกัน เป็นตลาดกลางข้าวและพืชไร่จำนวน 7 แห่ง และตลาดกลางผักและผลไม้อีก 2 แห่ง เนื่องจากท่าข้าวที่เคยเป็นตลาดซื้อขายข้าวเปลือกที่สำคัญ แหล่งรวมตัวของผู้ซื้อและผู้ขายรวมถึงมีบทบาทกำหนดราคาข้าวโดยตรง ไม่สามารถทนทานต่อการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นได้ ประกอบกับบริบทของตลาดการซื้อขายที่เปลี่ยนไป ทำให้ท่าข้าวไม่ได้รับความนิยมเหมือนแต่ก่อน ทำให้ต้องมีการปรับตัวให้รับกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนไป ท่าข้าวสินแร่รุ่งเรืองหรือตลาดกลางข้าวสินแร่รุ่งเรือง ถือเป็นตัวอย่างสำคัญถึงผลสำเร็จของการปรับบทบาทตนเองให้สอดคล้องภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ด้วยการเข้าร่วมกับโครงการตลาดกลางสินค้าเกษตรของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ซึ่งตลาดกลางข้าวในจังหวัดนครสวรรค์ที่มีอยู่ 7 แห่งนั้น มีอยู่ประมาณ 3 แห่งที่ใหญ่ที่สุดในนครสวรรค์ ตลาดกลางสินแร่รุ่งเรืองก็ถือเป็นหนึ่งนั้น โดยการปรับเปลี่ยนเป็นตลาดกลางสินแร่รุ่งเรืองมีการปรับตัวที่ดี นอกจากจะมีการขายข้าวซึ่งเป็นสินค้าหลักของตลาดแล้ว ยังมีการปรับตัวนำผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ มาขายทดแทนในช่วงเวลาที่ผลผลิตข้าวขาดตลาด นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งซื้อขายข้าวที่มีมาตรฐานครบครัน อาทิ จำนวนพื้นที่ในการรองรับเกษตรกร การลงทะเบียนและเก็บตัวอย่างข้าวเปลือก รวมไปถึงการจัดสรรลานหรือโกดังเพียงพอต่อการรองรับข้าวจำนวนมาก ซึ่งในอำเภอชุมแสง ตลาดกลางสินแร่รุ่งเรืองถือเป็นแห่งเดียวที่ได้รับมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์

"จากการตรวจสอบดูแลตลาดกลางในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ตลาดกลางสินแร่รุ่งเรืองถือเป็นตลาดค้าข้าวที่มีมาตรฐานสม่ำเสมอไม่บกพร่อง โดยเฉพาะเรื่องของราคาการซื้อขายที่เป็นธรรม ซึ่งตลาดสินแร่รุ่งเรืองก็มีการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และราคาข้าวก็ดีมาโดยตลอด เป็นที่พอใจของเกษตรกรที่เข้ามาค้าขายในตลาดกลางสินแร่รุ่งเรืองแห่งนี้" รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าว

ด้านนายจันทวัฒน์ ตั้งเกษมวิบูลย์ เจ้าของตลาดกลางสินแร่รุ่งเรือง กล่าวว่า การซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรมักมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้ผลผลิตไม่มีการออกสู่ตลาด รวมถึงปัจจุบันมีการแข่งขันด้านการซื้อขายที่สูงขึ้น ทำให้ตลาดกลางสินแร่รุ่งเรืองต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนไปและภูมิอากาศที่ไม่แน่นอนด้วยการค้นหาโรงสี ที่มีความเป็นธรรมไม่เอาเปรียบเกษตรกร รวมถึงสร้างมาตรฐานการซื้อขายโดยพุ่งเป้าไปที่การซื้อขายที่เป็นธรรม ส่งผลให้เกษตรกรให้การยอมรับจนมีผู้ซื้อขายกว่า 200 ราย เกิดการซื้อขายกว่า 1,000 ตันต่อวัน มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาทต่อวัน

"ตลอดการดำเนินงานมา 15 ปี ตลาดกลางสินรุ่งเรืองได้มีการปรับตัวและได้สร้างมาตรฐานด้านวิธีการดำเนินการของตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถยืนหยัดและเป็นตลาดกลางที่ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกร รวมถึงผู้ซื้อ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น จนปัจจุบันตลาดกลางสินรุ่งเรืองได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการซื้อขายข้าวสูงถึง 40,000-60,000 ตันต่อปี สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในตลาดสูงถึง 2,500-4,000 ล้านบาทต่อปี เลยทีเดียว" นายจันทวัฒน์ กล่าว

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของตลาดกลางสินค้าเกษตรของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์หรือซื้อหาสินค้าเกษตรคุณภาพดีได้ทั่วประเทศได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์ ตลาดกลางออนไลน์ <http://centermarket.dit.go.th> ที่มา ไทยโพสต์

### **‘กรมการค้าข้าว’ สานต่อยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่ายกระดับราคาข้าว**

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการค้าข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัด “พิธีมอบตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ 2560” สานต่อยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่ายกระดับราคาข้าวไทย ในโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) จัดทำตราสินค้าของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพ ให้มีอัตลักษณ์ สร้างมูลค่า และสามารถไปสู่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก นายณรรูฐดิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการค้าข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบตราสินค้าให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน 9 ตราสินค้า จากทั่วภูมิภาคของประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง รัชดาแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัชดาซิตี้ ถนนรัชดาภิเษก

นายณรรูฐดิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เปิดเผยว่า “ตามนโยบายของรัฐบาล การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการค้าข้าว โดยกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปีงบประมาณ 2560 เพื่อการส่งเสริมการผลิตและสนับสนุนการตลาดสินค้าข้าวตลาดเฉพาะอย่างเป็นระบบและให้ได้มาตรฐาน เป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าข้าวคุณภาพพิเศษ และมีคุณสมบัติโดดเด่น เช่น กลุ่มข้าวอินทรีย์ กลุ่มข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือข้าวจีไอ (Geographic indication : GI) กลุ่มข้าวโภชนาการสูง เพื่อเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรสมัยใหม่ (Modern Marketing) เป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อสินค้าและยกระดับราคาข้าวคุณภาพพิเศษเหล่านี้ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ผู้ประกอบการสินค้าข้าวคุณภาพและชุมชนดังกล่าวมีรายได้มากขึ้น

จากสภาวะการแข่งขันทางการค้าปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงขึ้น และราคาสินค้าข้าวแทบไม่มีความแตกต่างกันกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการด้านข้าวที่มีความเข้มแข็งเท่านั้นที่จะสามารถอยู่รอดได้ แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการเพื่อสินค้าเป็นที่ยอมรับจากผู้ซื้อ ผู้บริโภค คือการสร้างตราสินค้า (Brand) ของกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการด้านข้าว สะท้อนภาพลักษณ์ คุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าข้าวของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งทำให้สามารถขยายช่องทางการตลาดได้มากขึ้น

การสร้างตราสินค้า (Brand) คือการทำให้สินค้าข้าวมีความแตกต่างจากคู่แข่ง ความแตกต่างทางกายภาพทางจิตวิทยาและป้องกันไม่ให้คู่แข่งมีความทัดเทียมหรือความเหมือนในสายตาของผู้บริโภค เกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าเกิดความเชื่อมั่น การนี้ถึงและเกิดการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง เป็นความภักดีในตราสินค้า (Brand Royalty) การ

สร้างตราสินค้าจึงเป็นเครื่องมือสำคัญของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพพิเศษที่จะนำไปสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้าง ยอดขาย ทำให้มีผลกำไร มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

นายณรรวดี กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินงาน ส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ ภายใต้งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำตรา สินค้าของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพให้มีอัตลักษณ์ สร้างมูลค่า และสามารถไปสู่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการสร้างตราสินค้า และตระหนักถึงคุณค่าของตราสินค้า (Brand) รวมทั้งรู้จักการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด และการรักษาตราสินค้าให้แก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเพื่อจัดทำ ต้นแบบการบริหารจัดการตราสินค้าอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกร และเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ตราสินค้าข้าวของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และ ได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคโดยกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมใน การจัดการสินค้า เพื่อสร้างตราสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งกลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มมีการรวมตัวกันภายใต้ตราสินค้า สินค้าเดียวกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำการตลาดต่อไป

โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ตราสินค้า ดังนี้

1. “ข้าวอินทรีย์พญาหงส์” จังหวัดนครพนม จาก วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน
2. “ข้าวแก่นฝาง” จังหวัดขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพแก่นฝาง
3. “ชาวนาชั้นนำ” จังหวัดมหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนบ้านแก่นน้อย
4. “ผักไหมออร์แกนิกฟาร์ม” จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลผักไหม
5. “ข้าวคุณหนู” จังหวัดอุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ม่วงฮี
6. “ข้าวลิ้มผิว” จังหวัดตาก วิสาหกิจชุมชนข้าวเหนียวดำพันธุ์ลิ้มผิว
7. “ข้าวเพชรคอรูม” จังหวัดอุดรธานี วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรูม
8. “ข้าวพรานนาข้าว” จังหวัดเพชรบูรณ์ วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสีียง
9. “ข้าวทิพย์ช้าง” จังหวัดลำปาง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงตราสินค้าข้าวจากเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ตราสินค้า ให้ผู้สนใจได้ร่วมเข้าชมเพื่อแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ต้นแบบเหล่านี้ให้เป็นที่ประจักษ์ และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้”

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 02-5614970 , แฟกซ์ 0-2561-5286 หรือ <http://www.ricethailand.go.th>

ที่มา คมชัดลึก

**ส่งออกแรงไม่ตก! เดือนพ.ย.เพิ่ม 13.36% คาดทั้งปีโตเกิน 10% ส่วนปี 61 คาดโต 6-6.5% มูลค่า ทะลุ 2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ**

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยเดือนพ.ย.2560 มีมูลค่า 21,434.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 13.36% เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ

ปีนี้และเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 9 นับจากมี.ค.2560 ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 19,671.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 13.71% โดยเกินดุลการค้ามูลค่า 1,763 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนการส่งออกในช่วง 11 เดือนของปี 2560 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่า 216,953.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.01% เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี นับจากปี 2554 ที่เพิ่มขึ้น 17.19% และการนำเข้ามีมูลค่า 202,744.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 14.53% โดยได้ดุลการค้ามูลค่า 14,208.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ การส่งออกที่เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 19.2% โดยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 มีสินค้าสำคัญที่ส่งออกขยายตัวได้ดี เช่น ข้าว เพิ่ม 49.7% ผักผลไม้สดแช่แข็งกระป๋องและแปรรูป เพิ่ม 20.9% ยางพารา เพิ่ม 14.1% น้ำตาลทราย เพิ่ม 28.4% ไม้สดแช่แข็งและแปรรูป เพิ่ม 13.5% ส่วนมันสำปะหลัง ลด 10.1% กุ้งสดแช่แข็งและกุ้งแปรรูป ลด 18.7% และสินค้าอุตสาหกรรม

สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น 13.3% เพิ่มต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 มีสินค้าสำคัญที่ส่งออกเพิ่ม เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่ม 61.4% คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เพิ่ม 17.8% เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เพิ่ม 122.5% เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เพิ่ม 36.6% ส่วนทองคำ ลด 72.7% เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ลด 6.9%

ทางด้านตลาดส่งออกสำคัญ เพิ่มขึ้นทุกตลาด โดยตลาดหลักเพิ่ม 8.7% เป็นการเพิ่มขึ้นของตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป (15 ประเทศ) 10.7% , 9.5% และ 5.3% ตามลำดับ ตลาดศักยภาพสูง เพิ่ม 18.1% จากการเพิ่มขึ้นของตลาดจีน 16.9% เอเชียใต้ 41.8% ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 79 เดือน ตลาดอาเซียนเดิม 5 ประเทศ เพิ่ม 27.1% เพิ่มสูงสุดในรอบ 21 เดือน ตลาด CLMV เพิ่ม 9.6% และตลาดศักยภาพรอง เพิ่ม 15.6% เช่น ทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และกลุ่ม CIS เพิ่ม 26% , 3.9% , 47% และ 65.3% ตามลำดับ

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า แนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลืออีก 1 เดือนของปีนี้ คาดว่ายังคงส่งออกได้เพิ่มขึ้น โดยหากส่งออกได้ 19,973 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะทำให้การส่งออกทั้งปีทำได้เกิน 10% มีมูลค่ารวม 236,926 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนปี 2561 ประเมินว่าการส่งออกจะยังคงขยายตัวได้ดี และหากดูตามสถิติตัวเลขขณะนี้ คาดว่าการส่งออกจะขยายตัวได้ในระดับ 6-6.5% ส่วนตัวเลข 7% เอาไว้ลุ้น ซึ่งตัวเลขนี้ ยังไม่ใช่เป้าหมายการส่งออกอย่างเป็นทางการ ต้องรอการประเมินก่อน

โดยคาดการณ์ส่งออก 6% แต่เดือนจะต้องส่งออกได้เฉลี่ย 20,833 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยอดรวมทั้งปี จะมีมูลค่า 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และส่งออก 6.5% แต่เดือนต้องส่งออกได้เฉลี่ย 20,933 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยอดรวมทั้งปี 251,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และถ้าส่งออกเกิน 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะทำให้ส่งออกได้ถึง 7% โดยตัวเลขดังกล่าว มีสมมติฐานจากการขยายตัวเศรษฐกิจในปี 2561 ที่ 4% ราคาน้ำมัน 50-60 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล และค่าเงินบาทอยู่ที่ 33-35 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

ที่มา Commerce News Agency

xx

## เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวท่ามกลางภาวะที่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่เบาบางลง เนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่จึงทำให้ผู้ซื้อบางส่วนชะลอการซื้อข้าวในช่วงนี้ลงไป ประกอบกับอุปทานข้าวในตลาดมีน้อยลง โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ประมาณ 390-395 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบีใกล้เคียงกับระดับ 390-400 เหรียญสหรัฐต่อดัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ผู้ค้าข้าวบางส่วน ระบุว่า การซื้อขายข้าวค่อนข้างเบาบางเพราะความต้องการข้าวจากตลาดหลัก เช่น จีน และประเทศในแถบแอฟริกาตกลง โดยผู้ซื้อจากจีนได้ซื้อข้าวจากเวียดนามเพื่อให้ครบตามโควตานำเข้าที่ได้ในปีที่แล้ว

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (the Ministry of Industry and Trade) คาดว่าในเดือนธันวาคมนี้จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 400,000-450,000 ตัน และในปีนี้อาจจะส่งออกได้ประมาณ 5.9-6 ล้านตัน

ขณะที่กรมศุลกากร (the General Department of Vietnam Customs) รายงานว่า ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมาเวียดนามส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 5.66 ล้านตัน มูลค่า 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 20.9% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 23.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.9 ล้านตัน มูลค่า 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้น 23.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## เมียนมาร์

สหพันธ์ข้าวของเมียนมาร์ (the Myanmar Rice Federation; MRF) ระบุว่า รัฐบาลบังคลาเทศได้เสนอที่จะซื้อข้าวภายใต้ข้อตกลงแบบรัฐต่อรัฐจากเมียนมาร์เพิ่มเติมอีก 200,000 ตัน ก่อนที่จะสิ้นเดือนธันวาคมนี้ โดยก่อนหน้านี้ทั้งสองประเทศได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding) ในการซื้อขายข้าวจำนวน 300,000 ตัน และก่อนหน้านี้รัฐบาลบังคลาเทศได้ตกลงซื้อข้าวขาวจากเมียนมาร์จำนวน 100,000 ตัน ในราคา 442 เหรียญสหรัฐต่อดันไปแล้ว

ในขณะนี้บังคลาเทศนำเข้าข้าวไปแล้วประมาณ 1.2 ล้านตัน แต่ยังคงมีความต้องการข้าวอีกประมาณ 1 ล้านตัน และในขณะนี้เมียนมาร์ได้ส่งออกข้าวไปยังบังคลาเทศรวมแล้วประมาณ 1 ล้านตันแล้ว

ทางด้านเลขาธิการสหพันธ์ข้าวของเมียนมาร์ (general secretary of Myanmar Rice Federation; MRF) เปิดเผยว่า กลุ่มประเทศในแอฟริกาซื้อข้าวจากเมียนมาร์เพิ่มมากขึ้น และการส่งข้าวประมาณ 60% ที่ใช้เส้นทางทะเล เป็นการส่งออกไปแอฟริกา ขณะที่ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ยอดส่งออกข้าวของเมียนมาร์แตะระดับ 2 ล้านตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 50 ปี

ส่วนในช่วง 3 เดือนที่เหลือของปีงบประมาณปัจจุบันนั้น เลขาธิการสหพันธ์ข้าวของเมียนมาร์ กล่าวว่า จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 500,000 ตัน และคาดการณ์ว่ายอดส่งออกข้าวของเมียนมาร์จะแตะระดับ 3 ล้านตัน ในปี 2563 ทั้งนี้ ข้าวคุณภาพสูงของเมียนมาร์ จะถูกส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในยุโรป เช่น อิตาลี รัสเซีย สเปน ตุรกี และอังกฤษ

ทั้งนี้ เมียนมาร์ได้ตั้งเป้าส่งออกข้าวให้ได้ 2 ล้านตันภายในปี 2017 ซึ่ง ณ ปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาร์ทำได้มากกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ และหากย้อนกลับไป นับตั้งแต่ปี 2012-2013 เมียนมาร์มีการส่งออกข้าวมากกว่า 1.4 ล้านตัน ปี 2013-2014 มีการส่งออกข้าวมากกว่า 1.2 ล้านตัน ปี 2014-2015 มีการ

ส่งออกข้าวมากถึง 1.8 ล้านตัน ปี 2015-2016 มีการส่งออกข้าวมากถึง 1.4 ล้านตัน และในปี 2016-2017 มีการส่งออกข้าวมากถึง 1.7 ล้านตัน (ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560)

ทางด้าน Mr. Ye Min Aung เลขาธิการสหภาพเมียนมาร์กล่าวว่า รัฐบาลมีความพยายามที่จะเพิ่มการส่งออกข้าวให้ได้ 15-20% ในแต่ละปี และตั้งเป้าส่งออกข้าวให้ได้ถึง 3 ล้านตันเมื่อถึงปี 2020-2021 ซึ่งในกลยุทธ์ด้านการส่งออกของเมียนมาร์คาดการณ์ว่าจะส่งออกข้าวให้ได้มากถึง 4 ล้านตัน นอกจากการเพิ่มการส่งออกข้าวแล้ว รัฐบาลเมียนมาร์ยังมีความพยายามพัฒนาข้าวให้มีคุณภาพเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดโลก

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## **ฟิลิปปินส์**

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (the United States Department of Agriculture; USDA) คาดการณ์ว่า ในปี 2018 ฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวประมาณ 1.3 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิตข้าวในประเทศยังคงมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภค ซึ่งเพิ่มขึ้น 18% จากจำนวน 1.1 ล้านตัน ที่คาดว่าจะมีการนำเข้าในปีนี้

ทั้งนี้แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามเพิ่มผลผลิตข้าวในประเทศโดยการให้การอุดหนุนด้านปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง แต่เนื่องจากในหลายพื้นที่ประสบกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น มีพายุพัดผ่านหลายลูก จนส่งผลให้ผลผลิตข้าวบางส่วนได้รับความเสียหาย

ทางด้านผลผลิตนั้น USDA คาดว่าในปีหน้าจะมีผลผลิตประมาณ 11.97 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวน 11.686 ล้านตันในปีนี้

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## **ฮ่องกง**

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ (เดือนมกราคม-ตุลาคม) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 285,000 ตัน ลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับปริมาณ 286,600 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 188,000 ตัน เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับ 168,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวขาว 6,900 ตัน ข้าวหอม 169,700 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 11,400 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 66.0% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 59.6%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 46,200 ตัน ลดลง 44.0% เมื่อเทียบกับ 82,500 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวหอม 41,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 4,600 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 16.2%) จีนประมาณ 12,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.3%) กัมพูชาประมาณ 11,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.1%) ออสเตรเลียประมาณ 5,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.9%) และประเทศอื่นๆ 5,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.7%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณ 13,759 ตัน ลดลง 2.34% เมื่อเทียบกับจำนวน 14,089 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 11,964 ตัน สหรัฐจำนวน 768 ตัน แคนาดา 207 ตัน จีน 196 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 รวม 12,300 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 12,800 ตัน ทั้งนี้ในปี 2016 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่



ประมาณ 43 กิโลกรัมเท่ากับปีก่อนหน้า (2015) แต่ลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 48 กิโลกรัมในปี 2007

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศต่าง ๆ นั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 6.32 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 1.28% เมื่อเทียบกับ 6.24 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.56 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับ 4.63 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 10.94 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับ 10.88 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 7.48 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับ 7.91 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

ในปี 2559 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,600 ตัน ลดลง 0.06% เมื่อเทียบกับปริมาณ 314,800 ตัน ในปี 2558 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 187,500 ตัน เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับ 174,600 ตัน ในปี 2558 (ประกอบด้วยข้าวขาว 7,500 ตัน ข้าวหอม 165,700 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 14,300 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 59.6% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 55.5%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 86,700 ตัน ลดลง 14.5% เมื่อเทียบกับ 101,400 ตัน ในปี 2558 (ประกอบด้วยข้าวหอม 76,300 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 10,400 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 27.6%) จีนประมาณ 19,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.0%) ออสเตรเลียประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 4,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.6%) และประเทศอื่นๆรวม 6,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.9%)

ที่มา Trade and Industry Department

## จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 56,387 ตัน

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2017 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นี้ โดยตกลงซื้อข้าวเต็มเมล็ดรวม 22,500 จากประเทศสหรัฐฯ 12,425 ตัน ออสเตรเลีย 6,769 ตัน ไทย 2,296 ตัน จีน 340 ตัน อินเดีย 270 ตัน ปากีสถาน 400 ตัน และซื้อข้าวหักจำนวน 2,500 ตัน จากสหรัฐฯ 1,988 ตัน และไทย 512 ตัน

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

## อินเดีย

ราคาข้าวในอินเดียปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีความต้องการข้าวจากบังคลาเทศ ประกอบกับค่าเงินรูปียังคงมีทิศทางแข็งค่าขึ้นจึงทำราคาข้าวพุ่งสูงขึ้น โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 418-421 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 2 เหรียญสหรัฐ จากระดับ 416-419 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ค่าเงินรูปีได้แข็งค่าขึ้นสูงสุดในรอบ 3 เดือน ส่งผลให้ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้น สวนทางกับรายได้ของผู้ส่งออกที่ลดลงจากค่าเงินที่แข็งค่าขึ้น

ทางด้านรัฐบาลก็กำลังจัดหาข้าวตามโครงการของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องจึงเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาข้าวสูงขึ้นด้วย

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีจำนวนประมาณ 30.13 ล้านตัน (รวมข้าวสารจำนวน 17.0 ล้านตันซึ่งคำนวณมาจากสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 25.38 ล้านตัน) เพิ่มขึ้น 10.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 27.19 ล้านตัน ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 11.76% เมื่อเทียบกับจำนวน 26.96 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกข้าวในปัจจุบันมีมากกว่าสต็อกขั้นต่ำ (Food grains Stocking Norms) อยู่ประมาณ 167.8% ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดสต็อกข้าวไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม จะต้องมียอดสต็อกข้าวจำนวนรวม 11.25 ล้านตัน แบ่งเป็น สต็อกสำรอง (Operational Stock) จำนวน 8.25 ล้านตัน และสต็อกยุทธศาสตร์ (Strategic Reserve) จำนวน 3 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นเดือนที่ 5 ของปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าว 435,688 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 417,721 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และเพิ่มขึ้น 43.0% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 ที่มีการส่งออกจำนวน 304,674 ตัน โดยในเดือนพฤศจิกายน 2560 ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 404,428 ตัน เพิ่มขึ้น 3.77% เมื่อเทียบกับจำนวน 389,749 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 31,260 ตัน เพิ่มขึ้น 11.75% เมื่อเทียบกับจำนวน 27,972 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ทั้งนี้ในช่วง 5 เดือนแรก (กรกฎาคม-พฤศจิกายน) ของปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 1,350,916 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.58% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,275,856 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 1,206,877 ตัน เพิ่มขึ้น 7.26% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,125,225 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 144,039 ตัน ลดลง 4.38% เมื่อเทียบกับจำนวน 150,631 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 ส่วนมูลค่าการส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2017/18 อยู่ที่ 644.370 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มขึ้น 15.62% เมื่อเทียบกับ 557.339 ล้านดอลลาร์ฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ในปีงบประมาณ 2016/17 ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,518,819 ตัน มูลค่า 1,606.863 ล้านดอลลาร์ฯ โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 17.13% และมูลค่าลดลง 13.63% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,246,445 ตัน มูลค่า 1,860.497 ล้านดอลลาร์ฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน

3,072,132 ตัน ลดลง 18.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,766,471 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบา  
สมาติจำนวน 446,687 ตัน ลดลง 6.94% เมื่อเทียบกับจำนวน 479,974 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### **อิรัก**

ความคืบหน้าของการเปิดประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ ซึ่งกำหนดยื่น  
เสนอราคาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม และข้อเสนอต้องมีผลถึงวันที่ 25 ธันวาคมนั้น ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเสนอราคาจาก  
ประเทศต่างๆดังนี้

ข้าวจากสหรัฐาราคาสูงที่สุดที่ 667 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน

ข้าวจากอาร์เจนตินาราคาที่ 575 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน

ข้าวจากอินเดียราคาต่ำสุดที่ 305 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 60,000 ตัน และเสนอที่  
ราคา 458 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 40,000 ตัน เสนอราคาที่ 462 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF  
free out จำนวน 40,000 ตัน และเสนอราคาที่ 631 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน

ข้าวจากปากีสถานราคาที่ 445 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000-40,000 ตัน

ข้าวจากปารากวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 569 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out

ข้าวจากไทยราคาที่ 459 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 40,000 ตัน และเสนอที่ราคา 462  
เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน เสนอราคาที่ 462 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out  
จำนวน 30,000 ตัน เสนอราคาที่ 470 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน และเสนอราคา  
ที่ 485 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 40,000 ตัน

ข้าวจากอุรุกวัยหรืออาร์เจนตินาราคาที่ 591 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน  
และราคาที่ 603.4 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out จำนวน 60,000 ตัน

ข้าวจากเวียดนามจำนวน 30,000 ตัน ราคา 573 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out

ทั้งนี้ การประมูลเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมาอิรักไม่ได้ซื้อข้าวจากประเทศใด โดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่า  
อิรักได้ตกลงที่จะซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวน 30,000 ตัน ราคา 573 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out และข้าว  
จากปารากวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 569 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### **สหภาพยุโรป**

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่  
1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-19 ธันวาคมที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 384,074 ตัน เพิ่มขึ้น  
ประมาณ 14.63% เมื่อเทียบกับจำนวน 335,060 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์  
Japonica จำนวน 27,566 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.76% เมื่อเทียบกับจำนวน 23,812 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี  
ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 356,508 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 311,248  
ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 28,415  
ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-19 ธันวาคมที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 107,861 ตัน ฝรั่งเศส 55,074 ตัน เนเธอร์แลนด์ 43,946 ตัน เยอรมนี 39,412 ตัน อิตาลี 28,999 ตัน

โปแลนด์ 21,466 ตัน โปรตุเกส 17,230 ตัน เบลเยียม 17,122 ตัน สเปน 12,250 ตัน สาธารณรัฐเชค 9,854 ตัน สวีเดน 8,825 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-19 ธันวาคมที่ผ่านมา มีการส่งออก 109,805 ตัน เพิ่มขึ้น 56.82% เมื่อเทียบกับจำนวน 70,020 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 98,524 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 77.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 55,475 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 11,281 ตัน ลดลงประมาณ 22.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 14,545 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 10,193 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-19 ธันวาคมที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลี จำนวน 46,480 ตัน กรีซ 25,595 ตัน สเปน 12,317 ตัน โปรตุเกส 10,509 ตัน บัลแกเรีย 9,546 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*